

BÁO CÁO

Kết quả quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện Bình Sơn năm 2023

Thực hiện Công văn số 2108/SKH-CN-QLCN ngày 08/11/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi về việc đề nghị báo cáo về hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ và tình hình triển khai Chiến lược vũ trụ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023; Công văn số 2128/SKH-CN-HCTH ngày 10/11/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi về việc thực hiện báo cáo tình hình hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh năm 2023;

UBND huyện Bình Sơn kính báo cáo kết quả quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện Bình Sơn năm 2023, cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Nhận thức được tầm quan trọng của phát triển khoa học và công nghệ trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong sản xuất và đời sống, UBND huyện đã quán triệt, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc, các đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, khoa học - công nghệ trong công việc, tham mưu, giải quyết và đời sống.

- Trong năm 2023, UBND huyện huyện ban hành **37** văn bản thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ (*theo phụ lục đính kèm*).

- Ban biên tập Website huyện thường xuyên đăng tải thông tin các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác ứng dụng khoa học - công nghệ trong việc xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử và ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, kinh doanh.

- Đối với việc xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 16/01/2023 Duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của UBND huyện Bình Sơn năm 2023; Mục tiêu chất lượng; Chính sách chất lượng; Kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2023.

- UBND các xã, thị trấn đã xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015, từng bước mang lại hiệu quả tích cực trong việc kiểm soát toàn bộ quá trình giải quyết công việc tại cơ quan; thông qua đó lãnh đạo từng địa

phương đã có biện pháp kiểm tra, giám sát và chỉ đạo kịp thời giải quyết các nhiệm vụ theo chương trình công tác và nhiệm vụ phát sinh, vướng mắc.

- UBND huyện Bình Sơn đã chỉ đạo các cơ quan, lực lượng chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, kiểm tra và phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn huyện. Trong quá trình kiểm tra, đã lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tiêu chuẩn, đo lường chất lượng; đồng thời chấn chỉnh kịp thời, xử lý vi phạm hành chính các trường hợp sai phạm. Qua đó, giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chất lượng hàng hóa, sản phẩm.

- Tiếp tục quan tâm đầu tư, phát triển mở rộng hạ tầng công nghệ thông tin, nhiều phần mềm ứng dụng được xây dựng, bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực từ huyện đến xã; công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin luôn được duy trì ổn định; 100% cơ quan chuyên môn thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn đã hoàn thiện mạng LAN, kết nối Internet tốc độ cao để phục vụ công tác chuyên môn và công tác quản lý điều hành của từng cơ quan, đơn vị; giao dịch dịch vụ công trong thanh toán, kiểm soát tài chính ngân sách.

- Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật ứng dụng CNTT tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Bình Sơn đã trang bị bao gồm: tỉ lệ máy tính/CBCC đạt 100%, hệ thống mạng nội bộ, mạng diện rộng, kết nối internet đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả. Hiện trạng trang thiết bị đảm bảo an toàn thông tin cơ bản máy tính trang bị phần mềm diệt virus Bkav có bản quyền. Trang bị trang thiết bị số hóa hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã; 100% cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân lãnh đạo đã sử dụng chữ ký số để xác thực văn bản điện tử. Hệ thống thiết bị Hội nghị trực tuyến đặt tại Hội trường UBND huyện, được quản lý và vận hành ổn định và thông suốt, góp phần xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, nhằm mục đích tiết kiệm thời gian, kinh phí. Cấp độ an toàn thông tin cho hệ thống mạng nội bộ huyện Bình Sơn được Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt ở cấp độ 2 tại Quyết định số 89/QĐ-STTTT ngày 08/8/2022. Triển khai thực hiện đầu tư các thiết bị tường lửa cho hệ thống mạng UBND huyện và UBND các xã, thị trấn, nhằm đảm bảo an thông tin ở cấp độ 2. Trong năm 2023, UBND huyện đã chấp thuận chủ trương và Văn phòng HĐND&UBND huyện đang triển khai mua sắm trang thiết bị thực hiện chuyển đổi số và hiện đại hóa nền hành chính trên địa bàn huyện với tổng kinh phí 10 tỷ đồng; trong đó, có trang thiết bị phục vụ thực hiện theo mô hình phòng họp không giấy.

- Tập trung, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong các cơ quan Nhà nước bảo đảm thống nhất, kết nối liên thông, đồng bộ và theo lộ trình. Đến nay, 100% các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đã áp dụng phần mềm

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành iOffice-VNPT; áp dụng phần mềm một cửa điện tử liên thông để tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa điện tử huyện, xã; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, từng bước xây dựng tác phong làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, nâng cao hiệu quả điều hành, giải quyết công việc.

- Trong năm 2023, hoạt động tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn huyện qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC được đảm bảo tính chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả, được tổ chức, công dân đánh giá hài lòng cao. Huyện Bình Sơn triển khai đến Bộ phận một cửa các cấp về việc thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính theo lộ trình của Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08/4/2022 của Chính phủ (Bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã từ 01/12/2022), Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia (số hóa đối với 25 dịch vụ công thiết yếu từ ngày 01/7/2022), giúp rút ngắn thời gian công khai thông tin thực hiện TTHC; đồng thời doanh nghiệp, người dân có thể tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giải quyết TTHC cho những lần thực hiện TTHC tiếp theo (*Kết quả số hóa trong năm 2023 là: Số hóa hồ sơ TTHC khi tiếp nhận: 21.777 hồ sơ, đạt 64.39%; Số hóa kết quả giải quyết TTHC: 9.149 hồ sơ, đạt 28.42 %*);

- Triển khai và ứng dụng chữ ký số đối với các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn và cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo tại các cơ quan đã được cấp chữ ký số. 100% các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện việc gửi, nhận văn bản có ký số theo quy trình khép kín trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành dùng chung, bảo đảm văn bản được ban hành trên môi trường mạng (trừ văn bản mật).

- Triển khai đến các cấp học tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành đảm bảo như việc thực hiện phần mềm iOffice, cơ sở dữ liệu ngành, phần mềm phổ cập giáo dục, phần mềm SMAS trong quản lý điểm học sinh cấp THCS. Đến nay, 100% trường công lập đã triển khai hệ thống ioffice kết nối nội bộ trong ngành; 100% giáo viên THCS đều sử dụng phần mềm SMAS trong nhận xét đánh giá học sinh, cũng như trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành đảm bảo theo quy định.

2. Hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp huyện

- Hội đồng Khoa học và Công nghệ tiếp tục tư vấn cho UBND huyện về các vấn đề phát triển khoa học và công nghệ, về các biện pháp thúc đẩy việc ứng

dụng tiến bộ vào đời sống để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Hội đồng đã ban hành thông báo đề xuất đăng ký nhiệm vụ, đề án ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2023 gửi các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức cá nhân trên địa bàn huyện biết, đăng ký đề xuất nhiệm vụ.

- Đề ứng dụng kết quả đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện Bình Sơn, UBND huyện Bình Sơn đã ban hành Công văn số 1860/UBND-KHCN ngày 09/6/2023 đề nghị nghiên cứu ứng dụng kết quả chuyển giao đề tài khoa học và công nghệ "Điều tra, đánh giá nguồn lợi và đề xuất giải pháp bảo vệ, phát triển và khai thác bền vững Nhum sọ ở tỉnh Quảng Ngãi" và dự án "Thực nghiệm mô hình chế biến mực xà (Sthenoteuthis oualaniensis) tại Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi" vào thực tiễn quản lý nguồn lợi và nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản trên địa bàn huyện; Công văn số 3694/UBND-KHCN ngày 29/9/2023 nghiên cứu ứng dụng kết quả chuyển giao đề tài khoa học và công nghệ "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ quản lý ổn định môi trường nước trong ao nuôi tôm siêu thâm canh ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi" vào thực tiễn quản lý, phát triển nghề nuôi tôm trên địa bàn huyện.

3. Công tác quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ và lao động sáng tạo

- Đẩy mạnh xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu của các sản phẩm lợi thế, cạnh tranh của địa phương thông qua thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP); tập trung phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, hình thành chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho người dân;

- Thực hiện số hoá, quản lý khai thác hải sản trên biển, hiện nay toàn huyện hầu hết các tàu thuyền có chiều dài từ 15m trở lên thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá và thực hiện truy suất nguồn gốc thủy sản theo quy định của Ủy ban Châu Âu (EC). Nhằm đáp ứng yêu cầu xuất khẩu sản phẩm thủy sản sang các thị trường quốc tế.

- Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động điều hành và quản lý giáo dục; trong đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập và kiểm tra đánh giá; bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; triển khai hạ tầng và thiết bị công nghệ thông tin cho các trường...; đồng thời nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý về ứng dụng công nghệ thông tin. Vận dụng linh hoạt, tùy đặc thù của từng bộ môn, tùy trường lớp học mà có thể điều chỉnh để quản lý, giảng dạy cho phù hợp. Triển khai đến các cấp học tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành đảm bảo như: việc thực hiện phần mềm iOffice, cơ sở dữ liệu ngành, phần mềm phổ cập giáo dục, phần mềm SMAS trong quản lý điểm học sinh cấp THCS. Đến nay, 100% trường công lập đã triển khai hệ thống ioffice kết nối nội bộ trong ngành; 100% giáo viên THCS đều sử

dụng phần mềm SMAS trong nhận xét đánh giá học sinh, cũng như trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành đảm bảo theo quy định. 100% cơ sở giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông trên địa bàn huyện thực hiện chuyển đổi số; các trường đang từng bước hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, thư viện số. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo khoa học kỹ thuật trong các trường học, tạo mọi điều kiện thuận lợi để học sinh tham gia tốt các Cuộc thi khoa học kỹ thuật các cấp; cụ thể, trong năm 2023, Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp huyện có 28 giải (*04 giải Nhất, 07 giải Nhì, 10 giải Ba, 07 giải Khuyến khích*); tham gia thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, kết quả có 01 sản phẩm giải Ba và 01 sản phẩm đạt giải Khuyến khích.

- Ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện đã có những thành tựu và bước phát triển nhanh, vượt bậc; với sự hỗ trợ của trang thiết bị công nghệ hiện đại, kỹ thuật mới đã nâng cao chất lượng công tác y tế dự phòng, chẩn đoán, khám và điều trị bệnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn đã phối hợp với Viettel Quảng Ngãi triển khai phần mềm lập hồ sơ sức khỏe điện tử đến từng người dân. Phần mềm đã hoàn chỉnh các chức năng đáp ứng được yêu cầu tạo lập hồ sơ điện tử theo Quyết định số 831/QĐ-BYT ngày 11/3/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành mẫu Hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu. Hiện nay, tại Trung tâm Y tế huyện và các xã, thị trấn đã sử dụng phần mềm “Bác sĩ cho mọi nhà” để khám chữa bệnh từ xa, cơ bản phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

- Triển khai áp dụng các mô hình bảo vệ môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Viện khoa học công nghệ Việt Nam tổ chức mô hình quản lý môi trường địa phương (EnVim); triển khai thực hiện các mô hình đánh giá rủi ro do biến đổi khí hậu theo đề tài của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn ứng dụng rộng rãi khoa học và công nghệ để tạo ra các sản phẩm xanh, sạch, thân thiện môi trường, đảm bảo sức khỏe cho người dân và sự phát triển bền vững; ứng dụng các phương pháp phòng, chống các loại vũ khí sinh học, ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý chất độc màu da cam (dioxin).

- Công an huyện và các đơn vị có liên quan chủ động phối hợp làm sạch dữ liệu, xây dựng, cập nhật dữ liệu, số hóa cơ sở dữ liệu dùng chung tại lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số thuộc kiến trúc Chính quyền điện tử để kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng như Cơ sở dữ liệu quốc gia thuộc các lĩnh vực liên quan (kinh doanh, tài chính, bảo hiểm, xây dựng, đất đai, môi trường, tư pháp...); bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu các cấp, các ngành, kịp thời phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Ngoài ra, UBND huyện yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn gương mẫu trong sử dụng tài khoản định danh điện tử,

các tiện ích thông qua thẻ CCCD, ứng dụng VN-EID; tuyên truyền, vận động các tổ chức và công dân sử dụng tài khoản đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc sử dụng định danh điện tử VNeID để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC.

4. Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

4.1. Về tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến các hệ thống quản lý chất lượng:

- UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, để nâng cao trách nhiệm với tổ chức của mình đang công tác và thực hiện nhiệm vụ được phân công, trên tinh thần phục vụ nhân dân. Tuân thủ áp dụng đối với yêu cầu của Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 như: Chính sách, mục tiêu, quy trình và các yêu cầu khác của pháp luật có liên quan.

- Trong quá trình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015, Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã chỉ đạo công chức chuyên môn phụ trách từng lĩnh vực thường xuyên rà soát, cập nhật khi có sự thay thế, bãi bỏ các văn bản, quy định của pháp luật; đề xuất yêu cầu sửa đổi, bổ sung quy trình giải quyết công việc để đảm bảo đúng quy định; Thường xuyên theo dõi, cập nhật HTQLCL khi có sự thay đổi, đặc biệt là đối với các quy trình giải quyết thủ tục hành chính, cụ thể: UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2610/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 về ban hành quy trình giải quyết công việc thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của UBND huyện Bình Sơn; theo đó, ban hành lần 1 (10 quy trình), ban hành lần 3 (24 quy trình) các quy trình giải quyết công việc thuộc hệ thống quản lý chất lượng ISO của UBND huyện; Quyết định số 1696/QĐ-UBND ngày 09/10/2023 về việc bãi bỏ và ban hành quy trình giải quyết công việc thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của UBND huyện Bình Sơn; theo đó, bãi bỏ (06 quy trình), ban hành lần 1 (01 quy trình), ban hành lần 2 (08 quy trình), ban hành lần 3 (05 quy trình), ban hành lần 4 (05 quy trình) các quy trình giải quyết công việc thuộc HTQLCL nhằm tiếp tục duy trì, cải tiến, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của HTQLCL. Khi có sự thay đổi về bộ tài liệu thuộc HTQLCL, UBND huyện đã thực hiện công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng của UBND huyện Bình Sơn phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Quyết định số 2611/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 và Quyết định số 1771/QĐ-UBND ngày 24/10/2023.

- UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan đã lấy ý kiến khách hàng đối với việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân đạt tỷ lệ rất hài lòng gồm có: Kinh tế

và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Tài chính – Kế hoạch, Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, Tư pháp tại hệ thống đánh giá thiết bị qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa điện tử huyện. Số lượng lấy ý kiến 658 lượt đánh giá, trong đó 629 lượt đánh giá rất hài lòng, 21 lượt đánh giá hài lòng về kết quả giải quyết và thái độ phục vụ Nhân dân.

- Thực hiện việc niêm yết các quy trình giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tại trụ sở cơ quan, đơn vị và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện.

- Thường xuyên cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào Hệ thống quản lý chất lượng; đề xuất công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng. UBND các xã, thị trấn đã thực hiện công bố lại HTQLCL để bổ sung Quy trình giải quyết công việc đã xây dựng và ban hành.

- Hoạt động xem xét lãnh đạo đối với quy trình giải quyết thuộc chức năng nhiệm vụ được Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện thực hiện thông qua đánh giá kết quả công tác trực báo theo tháng, quý; đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các sai sót trong quá trình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và đề xuất tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo thực hiện.

4.2. Về công tác kiểm tra:

UBND huyện đã thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính và công tác thanh niên trên địa bàn huyện Bình Sơn năm 2023. Theo đó, UBND huyện đã kiểm tra công tác cải cách hành chính; kỷ luật, kỷ cương hành chính và công tác thanh niên năm 2023 tại 12 xã, thị trấn, gồm: thị trấn Châu Ô, Bình Mỹ, Bình Long, Bình An, Bình Trị, Bình Thanh, Bình Hiệp, Bình Dương, Bình Minh, Bình Chánh, Bình Phước, Bình Nguyên. Qua kiểm tra, hầu hết các địa phương đã quan tâm tổ chức triển khai thực hiện và đạt được những kết quả nhất định: Đã xây dựng và ban hành các kế hoạch và các văn bản chỉ đạo để làm cơ sở triển khai thực hiện công tác CCHC trên địa bàn; cơ chế một cửa tại UBND các xã, thị trấn tiếp tục được thực hiện; trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và nhân sự tại Bộ phận một cửa cấp xã cơ bản đáp ứng như cầu, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong việc thực hiện TTHC; thực hiện áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của UBND các xã, thị trấn; công tác tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa ngày càng được UBND các xã quan tâm và đi vào nề nếp, chất lượng và hiệu quả công việc ngày một rõ nét hơn; việc công khai và tổ chức giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa đang ngày một tốt hơn; đảm bảo giải quyết kịp thời hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân.

Tuy nhiên, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia còn thấp; việc số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đã được

triển khai thực hiện nhưng hầu hết các địa phương chưa quan tâm thực hiện nên kết quả còn thấp, chưa đạt chỉ tiêu được giao; việc giải quyết hồ sơ TTHC của các địa phương cơ bản đã giải quyết đúng hạn và trước hạn; nhưng lại chậm trễ trong việc kết thúc xử lý hồ sơ TTHC trên Hệ thống phần mềm làm ảnh hưởng đến kết quả giải quyết TTHC của địa phương. Qua kiểm tra, UBND huyện đã chấn chỉnh, tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính; kỷ luật, kỷ cương hành chính và công tác thanh niên sau kiểm tra năm 2023 tại Công văn số 3919/UBND ngày 17/10/2023.

5. Hoạt động thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật về khoa học và công nghệ

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung chủ yếu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn; xây dựng kế hoạch, phân khai kinh phí hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp công nghiệp (khuyến công) và khoa học công nghệ để khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp sản xuất sạch hơn, chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc, thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, các mô hình trình diễn kỹ thuật, đào tạo lao động, xúc tiến thương mại..., với tổng kinh phí hỗ trợ từ hoạt động khuyến công cho 03 cơ sở sản xuất Hủ Tiếu Tư Thành, Cơm chiên mắm hành Như Ý, Bột ngũ cốc Hương Nguyên, với tổng kinh phí hỗ trợ là 226 triệu đồng.

- Tổ chức thành công Chương trình giới thiệu sản phẩm huyện Bình Sơn và hàng Việt Nam lần thứ 3, năm 2023 để gặp gỡ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, quảng bá sản phẩm đặc trưng, truyền thông của địa phương và giới thiệu hàng Việt Nam chất lượng cao; tìm kiếm đối tác phát triển và từng bước khẳng định sản phẩm của huyện Bình Sơn; tiến gần hơn với người tiêu dùng; từ đó giúp cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn từng bước phát triển ổn định, bền vững; đồng thời, thông tin các chính sách ưu đãi, khuyến khích hỗ trợ của Nhà nước đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ về phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện.

- Tổ chức ra mắt Câu lạc bộ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo huyện Bình Sơn với sự tham gia của 19 thành viên là đại diện các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện.

- Tăng cường giáo dục và tạo môi trường để học sinh có những kỹ năng, kiến thức cơ bản, tư duy sáng tạo, khả năng thích nghi với những yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

- UBND huyện đã thực hiện đăng tải, thông tin tuyên truyền về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư trên Website huyện Bình Sơn và Đài truyền thanh huyện để các nhà đầu tư, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CN-TTCN biết, đăng ký thực hiện.

II. Kết quả hoạt động ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ sản xuất

- Hội nông dân huyện đã chủ trì đề xuất dự án: Bảo vệ, khai thác và phát triển bãi rong mơ khu vực các xã ven bờ biển huyện Bình Sơn gắn với sinh kế bền vững của cộng đồng đã được Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Quỹ Môi trường toàn cầu phê duyệt dự án vào ngày 13/11/2023.

- Phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ngãi tổ chức triển khai, theo dõi tình hình sinh trưởng, phát triển cây trồng và tổng kết 02 mô hình thuộc Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên các loại cây trồng chủ lực trên địa bàn huyện Bình Sơn năm 2023 (*Gồm 02 mô hình: Ứng dụng các biện pháp kỹ thuật về “1 phải, 5 giảm” trong sản xuất lúa tại thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên và mô hình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây rau, tại xã Bình Trung*).

- Triển khai thực hiện các mô hình khuyến nông năm 2023, cụ thể:

+ Mô hình Trồng sen lấy hạt (*Quy mô 02 ha*) tại Thị trấn Châu Ô: Mô hình được thực hiện tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bình Thới. Sản lượng hạt Sen thu hoạch đạt 6.300 kg/2ha, với giá bán trung bình 41.000 đồng/kg, tổng thu từ việc bán hạt sen tươi là trên 258.000.000 đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bình Thới thu nhập trên 140.000.000 đồng. Sau khi kết thúc thu hoạch, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cử cán bộ hướng dẫn Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bình Thới dọn dẹp, chỉnh trang lại hồ sen để năm 2024 tiếp tục chăm sóc, thu hoạch.

+ Mô hình Trồng khảo nghiệm nén trái vụ (*Quy mô 500m²*) tại xã Bình Tân Phú: Nén sinh trưởng, phát triển tốt. Dự kiến cuối tháng 12/2023 sẽ thu hoạch, năng suất dự kiến 2 tạ/500m².

+ Mô hình Nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng hạn chế dịch bệnh (*Quy mô 02 ha*), tại xã Bình Chánh: Trung tâm đã tổ chức họp triển khai kế hoạch thực hiện mô hình và công khai các nội dung, tiến độ và kinh phí thực hiện, hướng dẫn hộ thực hiện chuẩn bị các điều kiện cần thiết trước khi thả giống (Dự kiến thả giống vào cuối tháng 11/2023). Đồng thời thực hiện các thủ tục đấu thầu mua thức ăn và vật tư để cấp cho hộ thực hiện mô hình ngay sau khi thả giống.

+ Mô hình Ứng dụng các biện pháp kỹ thuật về 1 phải 5 giảm trong sản xuất lúa liên kết vụ Hè Thu năm 2023 (*Quy mô 05 ha*) tại xã Bình Trung và mô hình Trồng hoa Cúc (*quy mô 0,5 ha*) tại Thị trấn Châu Ô: Do gặp một số khó khăn, vướng mắc nên Trung tâm trình điều chỉnh tên và giảm diện tích, kinh phí thực hiện mô hình (*Tờ trình số 35/TTr-TTĐVNN, ngày 27/9/2023*).

- Tổ chức 22 lớp nhíp cầu nhà nông tại 22 xã, thị trấn với 1.009 lượt người tham dự; phối hợp với Hội nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh các xã Bình Đông, Bình Thạnh, Bình An, Bình Trị, Bình Hòa và Bình Long tổ chức

09 lớp tập huấn chuyên giao khoa học kỹ thuật về cây trồng, vật nuôi với hơn 445 lượt người tham dự.

- Tổ chức 02 đợt tham quan học tập kinh nghiệm mô hình khuyến nông có hiệu quả trong tỉnh tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi và ngoài tỉnh tại tỉnh Bình Định và tỉnh Khánh Hòa.

IV. Phương hướng, kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2024

- Tiếp tục duy trì, vận hành và cải tiến nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả HTQLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của UBND huyện.

- Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các bộ phận trách khoa học công nghệ cấp huyện và cấp xã; tổ chức cho cán bộ kỹ thuật, nông dân tham quan, học tập các mô hình hiệu quả, phù hợp với điều kiện sản xuất ở địa phương thông qua tổ chức đa dạng các lớp tập huấn như: tập huấn phổ cập, tập huấn ngắn hạn, tập huấn dài ngày, nhíp cầu nhà nông... nhằm chuyển tải thông tin kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp cho nông dân.

- Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Khoa học và công nghệ huyện; tổ chức tuyển chọn, giao thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp cơ sở; tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; phát triển phong trào lao động sáng tạo; phổ biến, lựa chọn các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để áp dụng tại địa phương; tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn.

- Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; phát triển các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của huyện gắn với Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn huyện Bình Sơn.

- Tiếp tục phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024 trên địa bàn huyện.

- Tổ chức các Cuộc thi liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin; Tăng cường sử dụng thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông; Triển khai lắp đặt hệ thống camera cho các trường học từ cấp Mầm non, cấp Tiểu học, cấp Trung học cơ sở; Thiết lập trang Web cho các trường học từ cấp Mầm non, cấp Tiểu học, cấp Trung học cơ sở.

- Chỉ đạo với các cơ quan, ban ngành có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình khuyến nông; đề xuất hỗ trợ kinh phí thực hiện các đề tài, dự án ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật từ nguồn vốn các chương trình

Khuyến nông Quốc gia, Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, ngân sách huyện và các nguồn vốn khác.

- Thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm; kiểm tra đo lường chất lượng sản phẩm và hàng hóa trên địa bàn huyện Bình Sơn.

UBND huyện Bình Sơn kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở Khoa học và Công nghệ;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Phòng: KT&HT, Nội vụ;
- VP HĐND&UBND: CVP, PCVP CV;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Ngô Văn Dụng